



---

## ขอเลื่อนการรายงานผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดฯ

---

จากที่กองนโยบายและแผน ขอเชิญประธานและเลขานุการของแต่ละตัวชี้วัดตามคำรับรอง ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในวันนี้ (15 ก.ย.) เนื่องจากคณะทำงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ส่วนหนึ่งติดภารกิจในการคุมสอบวัดสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยในวันนี้ กองนโยบายและแผนจึงขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน

---

## วันนี้ (15 ก.ย.) ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมจัดเวทีสาธารณะ ข้อเสนอแนะนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครฯ

---

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำประเทศไทย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีสาธารณะ "ข้อเสนอแนะนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีคุณภาพ : แผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง" เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีคุณภาพ ในวันที่ (15 ก.ย. 53) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพราะพวกเราคือ "นักประชาสัมพันธ์องค์กร" (ต่อจากหน้า 3)

งานประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานที่ต้องอาศัยเวลา ไม่มีความสมบูรณ์แบบ ไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้ แต่เชื่อว่า "นักประชาสัมพันธ์" ทุกคน มีหัวใจเดียวกัน คือ "ความรักและปรารถนาดีต่อองค์กร" แล้วหากจะถามต่อว่า ใครละ เหมาะที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ขององค์กร ผู้เขียนขอตอบอย่างไม่ต้องคิดเลยว่า หากคนในองค์กรคนใดรักองค์กร มีความปรารถนาดีต่อองค์กร คุณก็คือ "นักประชาสัมพันธ์" ที่พร้อมจะสร้างสรรค์ข่าวสารดีๆ เผยแพร่ออกไปสู่คนภายนอก ให้รู้ว่าคุณ้องค์กรของเรามีดีตรงไหน

ฉะนั้น ผู้เขียนจึงหวังว่า คนในองค์กรทุกคนจะหันมาช่วยกันประชาสัมพันธ์องค์กรของเรา อย่าเถียงกันว่าเป็นงานของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียว

เพราะทุกคนคือ "นักประชาสัมพันธ์องค์กร" นั่นเอง

## เพราะพวกเราคือ "นักประชาสัมพันธ์องค์กร"

เมธาวิ แก้วสนิท

"ข่าวใหญ่ ข่าวดังอย่างนี้ ทำไมไม่ประชาสัมพันธ์ออกสื่อให้เยอะๆ องค์กรจะได้มีชื่อเสียง"

"งานประชาสัมพันธ์อ่อนนะ คนถึงไม่ค่อยเข้ามาเที่ยวงาน"

"สื่อมีตั้งเยอะแยะ ทำไมหน่วยงานของเราไม่ส่งข่าวไปบ้าง แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเค้าจะรู้ได้อย่างไร?"

คำพูดเหล่านี้ เป็นคำพูดที่คุ้นหู คุ้นชินของนักประชาสัมพันธ์ เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ละเอียดอ่อน เป็นงานที่มีความคาดหวังจากคนทั่วไปสูง ทุกองค์กรย่อมที่จะต้องมีการบอกเล่าข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ข่าวดี ข่าวดังของตัวเอง ออกไปให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะได้ยินประโยคข้างต้นจากบุคคลผู้หวังดีอยู่บ่อยครั้ง

ใครจะรู้บ้างว่านักประชาสัมพันธ์จะต้องทำหน้าที่รับหน้า แบกหน้า หรือบางทีก็ได้หน้าอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มีทางที่นักประชาสัมพันธ์จะสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ถูกใจคนในองค์กรได้ทุกคน หากทำไม่ติดคนในองค์กรไม่พอใจ ก็จะมีโดนติเตียน พอทำดี ก็อาจจะได้หน้าบ้าง แต่ก็มีความคาดหวังจากคนในองค์กรต่อไปว่า "จะต้องรักษาคุณภาพไว้ให้ได้ตลอดไป" มิฉะนั้น คำชม คำยกย่อง ก็อาจจะกลายเป็นคำติเตียนได้เช่นกัน

หลายต่อหลายครั้ง เมื่องานประชาสัมพันธ์ไม่สำเร็จ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย จะได้ยินบางคนบอกว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทำงาน ไม่ออกหาข่าวไปนำเสนอสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนได้รับรู้ แต่ในฐานะนักประชาสัมพันธ์คนหนึ่ง อยากจะสะท้อนมุมมอง ชีวิตคนทำงานประชาสัมพันธ์ว่า "งานประชาสัมพันธ์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด" ไม่ใช่แค่คิด แค่เขียน แล้วนำเสนอออกไป แต่ในทุกกระบวนการนั้น จะต้องเต็มไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และน่าสนใจ ฉะนั้นกว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ คือ การรวบรวมข้อมูล (research) การวางแผนประชาสัมพันธ์ (action) การสื่อสารออกไป (communication) และประเมินผลการประชาสัมพันธ์แต่ละครั้ง (evaluation) นั้น มันใช้ระยะเวลาสั้นเพียงใด เพื่อจะทำให้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้ผ่านการคัดสรร กลั่นกรอง พร้อมออกสู่สายตาประชาชน ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ต้องมั่นใจแล้วว่า สื่อประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้ได้ผ่านหลัก S (Sender) – M (Message) – C(Channel) -R (Receiver) คือ ผู้ส่งสาร – สาร – สื่อ – ผู้รับสาร นั้นหมายความว่า ผู้ส่งสารต้องคำนึงว่าผลิตสื่อไปเพื่ออะไร วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคืออะไร เนื้อหาควรมีลักษณะการใช้ภาษาระดับใด ใช้คำอย่างไรให้เหมาะสม จะใช้สื่อแบบไหนเพราะสื่อมวลชนมีตั้งหลายแขนงให้เลือกใช้ และสุดท้ายจะผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สักชิ้น จะต้องดูว่าเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไหม เพศ วัย ความสนใจ ของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร

เห็นไหมคะว่า กว่่านักประชาสัมพันธ์จะขีดเขียน และเตรียมตัวเผยแพร่ข่าวสารแต่ละชิ้น จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ต้องใช้เวลาคิด เวลาหาข้อมูล เวลาหาวิธีการนำเสนอ นำเสนอเสร็จก็ต้องนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขงานครั้งต่อไป เพื่อให้งานมีการพัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด

อ่านต่อหน้า 2



บรรณาธิการหทัยฉวาง ผศ.ดร. บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑาศัย, นางณัชฎา นนทโชติ  
พญจณเฑียร อัครานา นายทองเทพ ปรัชชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ฟ้าเพียง ฉบับวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด วันสุดท้ายของการส่งเอกสารชุดเบิกเงินรายได้นอกงบประมาณ

วันนี้มีการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากราชบัณฑิตยสถาน จัดทำข้อสอบที่ได้มาตรฐาน เริ่มสอบเวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคาร 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 18, และ อาคาร 20 อาจารย์คุมสอบรับข้อสอบได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

โครงการดีๆ สำหรับนักวิจัยมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย อย่าง รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรพรพ์ บินตรงมาเป็นวิทยากรแนะนำการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอของบสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ประจำปี 2555 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเกินเป้าที่ตั้งไว้

ส่วนใครที่พลาดในครั้งแรก โอกาสดีมีมาอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 28 กันยายนที่จะถึงนี้ ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ผอ.หนุ่มไฟแรง แห่งสถาบันวิจัยฯ ได้เชิญ รศ.ดร.สมคิด พรหมจักษ์ มาเผยวิธีการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ผ่านการพิจารณาของ วช. ประจำปี 2555 ณ ห้องชัยพฤกษ์เฟื่องฟู อาคารเคียงศิริ สนใจแจ้งความจำนงได้ที่เคาน์เตอร์ลงเวลา สำนักงานอธิการบดี ภายในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน นี้

มาทางด้านคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน นี้ มี 2 รายการ กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งจัดให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) จังหวัดสงขลา ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้มีการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการของคณะและหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ อบต. สวนหลวง กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สามหน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบต.สวนหลวง และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แหม..คณะวิทย์ฯ นี่นอกจากขยันจัดกิจกรรมแล้ว คณบดีและทีมงานยังขยันส่งข่าวประชาสัมพันธ์คณะตัวเอง พอๆ กับคณบดีสาวสวยแห่งคณะเทคโนโลยีฯ พร้อมทีมงานทีมงานจากคณะมนุษยฯ และยังมียุติมนิเทศศาสตร์ จากวจก. อีกหนึ่งทีม มีอะไรก็บอกกล่าวมามีขาดสาย สงสัยสิ้นปีนี้ต้องมอบโล่ให้ซะแล้ว

ปิดท้ายฟ้าเพียงวันนี้คำคม "เมื่อเราเกิดความกล้าที่จะพุ่งชนปัญหา ปัญหานั้นก็มักจะหายไป เราจึงไม่ต้องเผชิญหน้ากับมันอีก" สวัสดีค่ะ